



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
หรือข้าราชการประเภทอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๕ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมีผู้ยื่นความประสงค์ขอโอน ฯ จำนวน ๘ ราย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และได้สัมภาษณ์ผู้ยื่นประสงค์ขอโอนแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางชั้น ๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการประเภทอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา เพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ตำแหน่งที่รับโอน	ชื่อ-สกุล ผู้ผ่านการพิจารณา	ต้นสังกัดผู้ขอโอน	หน่วยงานที่รับโอน
นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ อัตรา	นายรัฐวิทย์ พัทธานู นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
	<b>บัญชีสำรอง</b> ว่าที่ร้อยตรีฉัตรณรงค์ วงศ์สลิ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ	สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร	
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ อัตรา	<b>ไม่มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์</b>		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ อัตรา	นายอักรพล บุญกระจ่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ๑ อัตรา	นางสาววิไลวรรณ ดงเย็น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภองาว จังหวัดลำปาง	ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
	<b>บัญชีสำรอง</b> นางสาวเข็มจิรา เทพศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน	โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	
นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ๑ อัตรา	<b>ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา</b>		

**หมายเหตุ :** บัญชีสำรองจะเรียกเมื่อมีอัตราว่างภายใน ๖ เดือน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  
เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการประเภทอื่น  
และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง เป็นต้นไป



(นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง